

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN Quý I và phương hướng nhiệm vụ tháng 4/2018

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; quốc phòng-an ninh quý I/2018:

1. Về kinh tế:

Sản xuất muối: Ước khoảng 700 tấn.

Tình hình đánh bắt thủy sản: Ước khoảng 1.160 tấn, nuôi trồng với sản lượng khoảng 28 tấn (ốc hương 16 tấn, rong nho 12 tấn). Giá ốc hương tăng vào đầu năm giao động từ 330-370 ngàn /01kg. Tuy nhiên sản lượng thu hoạch không nhiều do ảnh hưởng của cơn bão số 12 và thời tiết diễn biến thất thường trong thời gian qua nên không thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản của địa phương.

Sản lượng rau màu ngắn hạn: Ước khoảng 25 tấn các loại rau màu.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm: Duy trì, ổn định lại việc chăn nuôi, với tổng đàn bò 402 con, heo 101 con, gia cầm 7.912 con.

Dịch vụ du lịch biển: Quản lý tốt việc kinh doanh, mua, bán tại khu dịch vụ biển đảm bảo vệ sinh môi trường và ANTT, thực hiện nghĩa vụ tài chính mặt bằng, thuế. Tuy nhiên việc kinh doanh tại khu vực này cũng không ổn định, phụ thuộc vào lượng khách du lịch và thời tiết, chỉ kinh doanh vào dịp lễ, tết, thủ bẩy, chủ nhật.

2. Về công tác quản lý đất đai, tài nguyên, vệ sinh môi trường-đô thị:

- **Công tác quản lý đất đai và tài nguyên khoáng sản:** Tiếp tục quản lý tốt công tác trên lĩnh vực đất đai và tài nguyên khoáng sản. Tuân tra kiểm soát ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm nếu có xảy ra.

- **Lĩnh vực vệ sinh môi trường – đô thị:** Tiếp tục tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực nhất là việc các hộ lấn chiếm lòng lề đường, lấn chiếm lòng lạch để buôn bán, kinh doanh tại các tổ dân phố.

3. Về công tác văn hóa- xã hội:

Về y tế, dân số KHHGD: Trạm y tế đã thực hiện tốt công tác chăm sóc và khám sức khỏe cho nhân dân, tình hình sốt xuất huyết vẫn xảy ra 01 ca; trẻ sinh là 25 trẻ; trẻ em suy dinh dưỡng là 26/633 chiếm 4,1%. Triển khai các chương trình tiêm chủng cho trẻ dưới 06 tuổi định kỳ vào ngày 07 tháng hàng. Đã thành lập đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh an thực phẩm trước trong và sau Tết. Do đó không xảy ra ca ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác KHHGD và đề án dân số vùng biển.

Thực hiện chính sách an sinh xã hội:

Số hộ nghèo năm 2018 hộ nghèo là 57 hộ(156 khẩu)/1964 hộ chiếm tỷ lệ 2,90%; hộ cận nghèo 186 hộ(623 khẩu)/1964 hộ chiếm tỷ lệ 9,47%.

Thực hiện tốt chế độ chính sách an sinh xã hội, nhận và chi trả chế độ cho các đối tượng kịp thời và đúng quy định. Trong đó: Số đối tượng hưởng BTXH là



326 người (có 7 đối tượng mới) với số tiền 411.600.000, số đối tượng hưởng chế độ chính sách là 16 đối tượng với số tiền 72.516.000 đồng.

UBND thị xã đã hỗ trợ kinh phí 126 triệu đồng cho 05 nhà sập hoàn toàn và 07 nhà hư hỏng nặng do cơn bão số 12 gây ra. Các hộ dân đã sửa chữa lại nhà theo đúng quy định.

Công tác chăm lo cho các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán kịp thời. Ngoài ra, còn có một số cá nhân, mạnh thường quân có tấm lòng hảo tâm chia sẻ cho các hộ gia đình khó khăn tại các tổ dân phố. Cụ thể như sau:

+ **Đối tượng chính sách:** Đã cấp phát kịp thời các chế độ tiền quà và quà tặng bằng hiện vật với tổng số tiền **76.650.000đ**.

+ **Đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo:** Đã cấp phát kịp thời các chế độ tiền quà và quà tặng bằng hiện vật với tổng trị giá **54.950.000đ**.

Công tác giáo dục: Các trường thực hiện tốt công tác giảng dạy và học tập và duy trì sĩ số, không để trường hợp học sinh nào bỏ học giữa chừng trong năm học 2017-2018.

Công tác VHXX, TDTT, Đài truyền thanh:

Các CLB gia đình phát triển bền vững vẫn duy trì hoạt động, duy trì hoạt động của Đội hoạt động xã hội tình nguyện của phường và chi trả cho hoạt động này đúng quy định.

Đài truyền thanh tuyên truyền cổ động nhân dân vui xuân tiết kiệm, lành mạnh không vi phạm về: Trật tự an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ, cấm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán và sử dụng các loại pháo nổ, đốt và thả "đèn trời"; vệ sinh an toàn thực phẩm; buôn bán lấn chiếm lòng lề đường. Tuyên truyền về phòng chống cháy nổ; thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các tin bài của địa phương

Treo băng rôn với khẩu hiệu "Mừng Đảng mừng Xuân" tại nhà văn hóa thiếu nhi; treo cờ chuỗi trước hàng rào UBND và trang trí công chào tại UBND phường; treo băng rôn tuyên truyền tại 3 điểm trục đường chính. Tuyên truyền 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018)

Dọn dẹp vệ sinh và trang trí tại các di tích như: Lăng Bình Tây; Đình Đông Hải và Bia chiến tích Đồn Thương Chánh.

Tổ chức giải bóng đá mừng xuân Mậu Tuất. Qua đó vận động xây dựng nhà Đại đoàn kết cho đối tượng thuộc hộ nghèo của phường với tổng giá trị 40 triệu đồng.

4. Công tác CCHC, nội vụ, tư pháp- hộ tịch:

Giải quyết tốt các trường hợp trên lĩnh vực hộ tịch. Triển khai công tác cải cách hành chính với thủ tục gọn nhẹ, giải quyết nhanh chóng, nhân dân hài lòng tin tưởng.

Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Đã tiếp nhận 03 đơn. Trong đó:

+ 01 đơn tranh chấp cát ở dưới địa ở tại TDP 1-Đông Hải của bà Võ Thị Kim duyên (Nha Trang) với ông Phạm Giác (Ninh Thọ), hòa giải không thành.

+ 01 đơn kiến nghị của ông Trần Văn Ca (Cam Ranh) về việc ông Nguyễn Lái (TDP 1) tự ý rào phần đất của cha mẹ ông để lại (Đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm theo); đã mời hòa giải. Qua hòa giải, phát hiện trong sổ mục kê có sửa chữa tên của người đăng ký quyền sử dụng đất nên yêu cầu bên nguyên đơn liên hệ

với Chi nhánh VP Đăng ký quyền sử dụng tại thị xã Ninh Hòa xin trích lục hồ sơ gốc để có hướng giải quyết tiếp theo

+ 01 đơn của ông Nguyễn Lượm(TDP 8) về việc ông Đào Văn Cát tự ý kê khai và đã nhận tiền đền bù thửa đất của ông bị ảnh hưởng bởi dự án Dốc Lết-Phuong Mai, vụ việc đang xác minh.

Các ngành, đoàn thể đã ký kết giao ước thi đua đầu năm 2018.

5. Công tác quốc phòng-an ninh:

Quốc phòng: Thực hiện tốt kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu 24/24h.

Tổ chức phát lệnh gọi và gặp mặt thanh niên, gia đình có con trúng tuyển NVQS và thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, phát quà cho 23 thanh niên nhập ngũ, tặng 16 xuất quà cho thanh niên xuất ngũ, trị giá 200.000 đồng/xuất. Giao quân 23/23 thanh niên đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

Xây dựng kế hoạch và triển khai lực lượng dân quân quân trực chiến phối kết hợp với lực lượng công an, biên phòng tuần tra trong những ngày trước trong và sau Tết Nguyên đán.

Tham gia lớp tập huấn Chỉ huy trưởng BCH quân sự hàng năm.

An ninh: Tiếp tục tuần tra kiểm soát, xử lý các vụ việc vi phạm trên lĩnh vực ANTT. Đảm bảo tốt tình hình an, ninh trật tự trên địa bàn phường. Tuy nhiên trong tháng vẫn xảy ra 03 vụ(02 vụ mất trộm xe máy, 01 mất trộm điện thoại) đã làm rõ 01 vụ trộm điện thoại và hoàn tất 03 hồ sơ chuyển Công an thị xã thụ lý.

6. Công tác thu thuế, thu ngân sách, thu các nguồn vận động, công tác khác:

Thu thuế: Ước thực hiện 120.430.000/1.081.000.000 đạt 11%(Trong đó môn bài thư 35 đồng đạt 86%).

Thu ngân sách: ước thực hiện 20%; Chi ngân sách: ước đạt 15%

II. Phương hướng nhiệm vụ tháng 4/2018.

Tập trung chỉ đạo sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng và một số ngành nghề khác, ổn định đời sống. Khắc phục vệ sinh môi trường, đảm bảo ANTT... tại khu vực dịch vụ du lịch, khu vực các chợ trên địa bàn đảm bảo môi trường mua bán, kinh doanh, dịch vụ thân thiện thu hút du khách để việc kinh doanh lâu dài, bền vững trong tương lai. Tiếp tục kiến nghị đầu tư hệ thống điện tại Vòng xuyên đường STX để đảm bảo ATGT tại khu vực này.

Địa chính, môi trường: Tham mưu UBND phường thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, phân loại và xử lý đơn thư kiến nghị, khiếu nại liên quan đến tranh chấp đất đai và công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho công dân. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các hộ nuôi lòng bè lấn chiếm lòng lạch kinh doanh dịch vụ ăn uống....

Nội vụ, Tư pháp: Giải quyết nhanh, gọn, linh động các thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền, tuân thủ quy định của pháp luật. Tuyệt đối không được gây phiền hà và liên hệ nhiều lần, giải quyết dứt điểm các đơn thư không để khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp.

Thương binh xã hội: Thực hiện tốt công tác chi trả chế độ cho từng nhóm đối tượng, bổ sung đối tượng bảo trợ mới.

Văn hóa- Giáo dục: Tiếp tục chỉ đạo công tác triển khai chương trình, kế hoạch năm học 2017-2018. Phối hợp các ngành, đoàn thể, TDP tuyên truyền gia

đình duy trì việc học cho con em không để bỏ học giữa chừng và chuẩn bị công tác thi học kỳ II, kết thúc chương trình giảng dạy năm học.

- **Tổ dân phố:** Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các tổ dân phố vận động nhân dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân.

Các hội đoàn thể tăng cường kiểm tra, đôn đốc theo dõi việc sử dụng các nguồn vốn vay Ngân hàng chính sách ủy thác do các đoàn thể quản lý.

Tiếp tục đôn đốc thu thuế, thu nợ thuế và các nguồn thu thuế khác. Hoàn tất hồ sơ cưỡng chế các hộ nợ thuế có khả năng trả nợ nhưng không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trong năm 2017.

Luân phiên phát triển dân quân năm 2018 với số lượng 25 đối tượng. Giải quyết nhanh, gọn các hồ sơ hưởng chế độ theo Quyết định 62 đúng đối tượng, đúng quy định, kịp thời gian không để xảy ra bức xúc khiếu kiện vượt cấp.

Công an, quân sự phối hợp lực lượng tăng cường công tác quản lý địa bàn. Tiếp tục giữ vững an ninh - chính trị, TTATXH, kiên quyết xử lý các tệ nạn xã hội; đảm bảo ATGT đề phòng cướp và cướp giật trên địa bàn phường. Phối hợp địa chính, môi trường bắt xử lý việc khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn không để việc tái diễn thường xuyên./.

Nơi nhận:

- Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã;
- Chi cục Thống kê thị xã;
- Đảng ủy phường;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Thanh Tùng